

การปลูกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ

และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. นายไสว สายปัญญา นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift)

นายไสว สายปัญญา นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีเจตนาธรรมที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยประกาศนโยบาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก ชั้น ๒ และแจ้งเวียนให้ ผู้อำนวยการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและแบนเนอร์ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



๒. จัดโครงการสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายไสว สายปัญญา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก สังการให้งานนิตการ สำนักปลัด อบต. จัดโครงการสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ชั้น ๒ โดยมีบุคลากรสำนัก/กอง เข้าร่วมโครงการ จัดเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก เพื่อดำเนินการตามนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ สถาบันพระปกเกล้า โดยนายไสว สายปัญญา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก พร้อมด้วยส่วนนิตการ สำนักปลัด อบต.ลำเพี้ยก ได้จัดกิจกรรมเวทีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ถูกต้องตาม “ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๖๕” และสอดคล้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ของ “ประมวลจรรยาบรรณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร โดยมีจำเอกพรชัย โพธิ์รัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณให้ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรการป้องกันรับสินบน



๓.จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย



